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เมื่อวันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำ
สถานเอกอัครราชทูต กรุงจาการ์ตา  พบปะหารือกับ Mr. Kov joko wijaja ประธานบริษัท Prima Andalan 
Djaja Internusa จำกัด ทั้งนี้ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด ๑๙ อย่าง
เคร่งครัด โดยการหารือครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการนำเข้าข้าวไทย ปัญหาอุปสรรค
และแนวทางความช่วยเหลือผู้ประกอบการในการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยสู่อินโดนีเซียในอนาคต     

บริษัท Prima Andalan Djaja Internusa จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้าข้าวชนิดพิเศษ ไม่เพียงสินค้าข้าวเท่านั้น 
แต่ยังนำเข้าสินค้าเกษตร อื่นๆ เช่น น้ำตาล ถั่วเหลือง แป้งมันสำปะหลัง และอาหารสัตว์ ซึ่งบริษัทฯกระจาย
อยู่ในเมืองใหญ่หลายแห่งในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เขตปกครองจิกัมเปก จังหวัดชวา
ตะวันตก เมืองเซอมารัง จังหวัดชวากลาง เมืองสุราบายา จังหวัดชวาตะวันออก และมีตัวแทนกระจายสินค้า
หลายแห่งในเกาะสุมาตรา ได้แก่ จังหวัดลัมปุง เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ข้าวที่ผลิต
โดย PT. Prima Andalan Djaja Internusa จำกัด คือ สินค้าข้าวยี่ห้อ Si Pulen หรือข้าวหอมมะลิท้องถิ่นใน
อินโดนีเซีย  

นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๑ บริษัท Prima Andalan Djaja Internusa จำกัด นำเข้าข้าวหอมมะลิจากประเทศไทย ใน
แบรนด์ ข้าวตราฉัตร และข้าวหงส์ทอง เนื่องจากเป็นข้าวคุณภาพดี เป็นที่นิยมบริโภคและรู้จักอย่างแพร่หลาย
ในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม เมื่อปี ๒๕๖๐ รัฐบาลอินโดนีเซียมีการออกกฎระเบียบในด้านการจำกัดปริมาณ
การนำเข้าข้าว บริษัทฯ จึงประสบปัญหาในการนำเข้าข้าวไทย โดยกฎระเบียบดังกล่าวอนุญาตให้นำเข้าข้าว
เพื่อผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยงอาหาร (Hotel Restaurant and Catering หรือ 
HORECA) เท่านั้น ไม่สามารถขอนำเข้าเพ่ือวางจำหน่ายในร้านค้า ห้างโมเดินเทรด หรือห้างสรรพสินค้าได ้การ
ออกกฎระเบียบดังกล่าวทำให้กระบวนการในการขออนุญาตนำเข้าข้าวมีปัญหายุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น  



ทั้งนี้ กระบวนการนำเข้าข้าว เริ่มจากบริษัทนำเข้าจะต้องได้รับหนังสือรับรองการนำเข้าผลิตภัณฑ์พืชสวน 
(Horticultural Products Import Recommendation หรือ RIPH) จากกระทรวงเกษตรก่อน ขั้นตอนต่อไป
ผู้นำเข้าจะต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้า (SPI) จากกระทรวงการค้า ซึ่งกระบวนการทั้งสองขั้นดังกล่าวค่อนข้าง
ซับซ้อนและใช้เวลานานพอสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีกฎระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับการจำกัดปริมาณข้าว และ
การจำกัดราคาขายข้าวในประเทศอินโดนีเซีย ทำให้เพ่ิมความยุ่งยากสำหรับผู้นำเข้าข้าวในประเทศอินโดนีเซีย
มากขึ้น อย่างไรก็ดี นาย Kov Joko Wijaja กล่าวว่า อัตราความต้องการข้าวในประเทศอินโดนีเซียยังสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ด้วยประเทศมีอัตราการเพ่ิมของประชากรสูง และมีประชาชกรมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยเหตุ
นี้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศอินโดนีเซียจึงไม่สามารถผลิตข้าวในปริมาณที่เพียงพอต่อปริมาณความ
ต้องการของจำนวนประชากรได้ ดังนั้นอินโดนีเซียจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมจากประเทศผู้ส่งออก
รวมทั้งไทยอย่างแน่นอน และหวังว่าในอนาคตรัฐบาลอินโดนีเซียจะลดความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการ
นำเข้าข้าวและมีกฎระเบียบที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น   

 

แหล่งที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 


